

Số: /BC-TT

Lào Cai, ngày tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

Thực hiện văn bản số 1786/UBND-NC ngày 12/4/2024 của UBND tỉnh Lào Cai về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; căn cứ chức năng, nhiệm vụ Thanh tra tỉnh báo cáo như sau:

I. CÔNG TÁC QUẢN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2013/NĐ-CP

1. Đánh giá khái quát tình hình

Trụ sở làm việc của Thanh tra tỉnh đặt tại Trụ sở Khối 6, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, điện thoại 0203.821.960 với 40 công chức, người lao động; trong Trụ sở Khối 6 có 8 cơ quan, đơn vị, đó là Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Lao động TBXH, Liên minh hợp tác xã, Hội Luật gia, Hội nạn nhân chất độc da cam điôxin, Hiệp hội doanh nghiệp; lực lượng bảo vệ là 04 người, 02 người trực 01 ngày, đảm bảo (24/24h), ngoài ra Thanh tra tỉnh đã thành lập Tổ bảo vệ bán chuyên trách theo Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16/10/2014 của Bộ Công an Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP.

Hàng ngày thường có nhiều lượt khách ra vào Trụ sở Khối 6 để liên hệ công tác và giải quyết các công việc, do đó không thể tránh khỏi việc một số phần tử xấu lợi dụng để hoạt động phá hoại, trộm cắp..., vì vậy công tác phòng, chống tội phạm bảo vệ cơ quan luôn được lãnh đạo Thanh tra tỉnh và các cơ quan, đơn vị trong Khối quan tâm và chú trọng.

2. Công tác tuyên truyền

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến tới Văn phòng, Phòng Nghiệp vụ và toàn thể công chức, người lao động nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm mỗi cá nhân, tổ chức trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ cơ quan.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ cơ quan

Thanh tra tỉnh nằm trong toà nhà hợp khối, lực lượng bảo vệ chuyên trách do Sở Tài chính thuê Công ty vệ sĩ đảm nhận an ninh trật tự khu vực vòng

ngoài, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 139/QĐ-TT ngày 15/9/2022 về việc kiện toàn Tổ bảo vệ cơ quan theo Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16/10/2014 của Bộ Công an Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP. Ngoài ra, Tiểu đội Tự vệ, đội phòng cháy chữa cháy cũng thường xuyên được kiện toàn và tham gia huấn luyện tự vệ đầy đủ theo quy định đảm bảo đủ về số lượng, mạnh về chất lượng.

Những ngày nghỉ, ngày lễ tết, Thanh tra tỉnh thực hiện tốt chế độ trực lãnh đạo để kịp thời xử lý tốt các tình huống phát sinh, tổ chức tốt các hoạt động trực theo hướng dẫn của cơ quan Công an và cơ quan Quân sự nhằm bảo đảm an toàn trong cơ quan góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

2. Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ

Tổ bảo vệ có trách nhiệm tham mưu Chánh Thanh tra tỉnh trong công tác thực hiện và duy trì phong trào Toàn dân BVANTQ, đảm nhận công tác an ninh trật tự, bảo vệ bí mật nhà nước, tài sản, tài liệu của cơ quan, là đầu mối phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, trật tự an toàn trong cơ quan.

Nhờ thực hiện tốt việc bảo vệ cơ quan nên trong thời gian qua, công tác an ninh trật tự tại cơ quan luôn được giữ vững, chưa xảy ra vụ việc nào liên quan đến tài liệu mật hay xảy ra trộm cắp.

3. Kết quả việc thực hiện chế độ, chính sách, trang bị phương tiện và kinh phí hoạt động của lực lượng bảo vệ

Lực lượng bảo vệ tại Thanh tra tỉnh là kiêm nhiệm nên không có kinh phí để thực hiện chế độ, chính sách, trang bị phương tiện để hoạt động.

4. Công tác phối hợp với cơ quan Công an trong quản lý và kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ cơ quan

Tổ chức cho 100% công chức, người lao động ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy bảo vệ bí mật nhà nước, nội quy phòng, chống cháy nổ và tổ chức các hoạt động PCCC, CNCH của Thanh tra tỉnh; xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” gắn với các phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng thời, quán triệt các văn bản chỉ đạo về công tác bảo vệ ANTQ, phòng chống cháy nổ, bí mật nhà nước lồng ghép vào các đợt phổ biến giáo dục pháp luật, thông qua các cuộc họp do cơ quan tổ chức Nhờ đó, hàng năm cơ quan Thanh tra tỉnh đều đạt danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Tập thể lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thanh tra tỉnh đã triển khai thực hiện tốt Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và đạt được những kết quả nhất định. Lãnh đạo cơ quan đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lực lượng Tự vệ, bảo vệ bán chuyên trách thường

xuyên được kiện toàn, nâng cao chất lượng, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền bố trí kinh phí, trang thiết bị cho hoạt động của lực lượng bảo vệ của các cơ quan, đơn vị, đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

Trên đây là Báo cáo của Thanh tra tỉnh về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp./.

Nơi nhận:

- Công an tỉnh;
- LĐ Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VT.

CHÁNH THANH TRA

Nguyễn Thành Sinh